

Số: 3142 /STNMT-CCBVMT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2018

V/v hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Khu công nghiệp Đồ Sơn.

Kính gửi: Công ty Liên doanh Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 23-090418/O-CVLD ngày 24/4/2018 của Công ty Liên doanh Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng về việc báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường chi tiết của Khu Công nghiệp Đồ Sơn. Ngày 15/5/2018, Đoàn kiểm tra theo Giấy mời số 440/GM-STNMT ngày 11/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở và yêu cầu Công ty khắc phục một số nội dung tồn tại.

Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng có Văn bản số 42/O-CVLD ngày 06/7/2018 về việc tiếp thu, giải trình các nội dung còn tồn tại theo Biên bản kiểm tra ngày 15/5/2018 kèm theo báo cáo đã được chỉnh sửa, bổ sung, cụ thể:

(1) Khắc phục các tồn tại liên quan đến hệ thống xử lý nước thải: đã lập quy trình vận hành và niêm yết tại trạm xử lý nước thải; đã bổ sung đầy đủ thông tin vào nhật ký vận hành; đã bổ sung biện pháp ứng phó đối với sự cố trạm xử lý nước thải; đã mô tả cụ thể việc thu gom bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải và kê khai khối lượng hóa chất sử dụng; đã làm rõ vị trí xả nước thải của Khu công nghiệp; đã làm rõ công suất vận hành thực tế của hệ thống xử lý nước thải; đã làm rõ tần suất thay thế lớp cát trong bể lọc; đã làm rõ biện pháp xử lý khi nước thải của doanh nghiệp thứ cấp vượt quá yêu cầu của Khu công nghiệp; đã giải trình quy trình xử lý amoni và yêu cầu lắp đặt sensor giám sát tự động thông số amoni.

(2) Cải tạo, hoàn thiện lại kho chứa chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT (hình ảnh được đính kèm trong báo cáo).

(3) Tăng cường tần suất chuyên giao rác thải sinh hoạt: chất thải sinh hoạt được chuyển giao cho Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng hàng ngày.

(4) Bổ sung diện tích cây xanh: Công ty có kế hoạch trồng cây xanh trên diện tích 142.320 m², đảm bảo tỷ lệ cây xanh đạt 15% diện tích của Khu công nghiệp.

(5) Xin phép điều chỉnh vị trí tiếp nhận nước mưa tràn mặt: Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 2569/UBND-TL ngày 08/11/2016 về việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước khu công nghiệp Đồ Sơn, trong đó đồng ý phương án thoát nước Khu công nghiệp Đồ Sơn ra cống Họng thông qua kênh cống Than.

(6) Liên hệ với Trung tâm Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện lấy mẫu kiểm chứng đối với nước thải:

Trung tâm Quan trắc Môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mã số Vimcerts 008. Ngày 15/5/2018, Trung tâm Quan trắc Môi trường đã lấy mẫu kiểm chứng đối với nước thải tại hồ ga trước và sau hệ thống xử lý để đánh giá hiệu suất và hiệu quả xử lý. Kết quả quan trắc mẫu nước thải tại điểm thải cuối có hàm lượng amoni vượt giới hạn cho phép 2,07 lần theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.

Sau đó, Công ty Liên doanh Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng đã điều chỉnh lại lượng hóa chất sử dụng và một số thông số kỹ thuật của quy trình xử lý. Công ty đã liên hệ với Trung tâm Quan trắc Môi trường để tiếp tục lấy mẫu nước thải tại điểm thải cuối ngày 11/7/2018, kết quả phân tích cho thấy hàm lượng amoni nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (*phiếu kết quả phân tích được đính kèm trong báo cáo*).

Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng về cơ bản đã khắc phục các nội dung còn tồn tại theo Biên bản kiểm tra ngày 15/5/2018. Đề nghị Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng tiếp tục vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B; trường hợp chất lượng nước thải đầu ra không đạt QCVN hiện hành, yêu cầu Công ty bổ sung biện pháp khắc phục; thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Quyết định số 03/QĐ-STNMT ngày 06/1/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định pháp luật liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty Liên doanh Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở;
- CC BVMT (02);
- Lưu VT.



Trần Văn Phương